

ที่กท ๕๔๐๗/๗๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำเนาถูกต้องมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจิตภา ประมวล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา



ด่วนที่สุด

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก
 เลขรับที่ ๕๓๑๕๓
 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๒๓.๕๐ น.

50/13
 24 มี.ค. 2566

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๔๐ หรือโทร. ๑๓๖๐ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๔๑)
 ที่ กท. ๐๔๐๖/ ๑๐๙ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ใ้จัดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
 กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ
 กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
 ราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกิน
 หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรใช้บังคับ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือ
 ผู้สมัครอื่น หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ใ้จัดวัน การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือบัญชีรายชื่อของ
 พรรคการเมืองใด หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

๑. จัดทำ ใ้ เสนอ ใ้ สัญญาว่าจะ ใ้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะ ใ้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
 อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
๒. ใ้ เสนอ ใ้ หรือสัญญาว่าจะ ใ้เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง
 หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
๓. ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
๔. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
๕. หลอกลวง บังคับ ชูเชิญ ใ้สิทธิพลศุภคาม ใ้ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
 ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

รวมทั้งมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นคุณ
 หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นตามห้วงระยะเวลา
 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม และเป็น การป้องกันมิให้
 ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง จึงให้หน่วยงานและส่วน
 ราชการของกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ใ้ ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครในสังกัดวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
 โดยเคร่งครัด และ ใ้ ใ้ความระมัดระวังในการไปร่วมกิจกรรมมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนระมัดระวังในการ
 ใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำ
 ตามอำนาจหน้าที่

๒. ใ้จัด...

๒. ให้งดดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมวลชนนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยกเว้นงานพระราชพิธี งานประเพณีสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปี หรือกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการ ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ ให้หน่วยงานและส่วนราชการพิจารณา
ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการ
และให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการควบคุมดูแลระมัดระวังอย่าให้มีการหาเสียงทางการเมือง
หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด จนทำให้เสียความเป็นกลางทางการเมือง รวมทั้งกำชับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ



(นายชิต ชัวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร